

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณ จงใส่ใจเสมอที่จะมองดูว่าคุณไม่ได้ทำอะไรที่ผิดภายใต้อิทธิพลของมายา ที่จะต้องถูกลงโทษ

คำถาม: ใครที่ฉลาดที่สุดในสายตาของพ่อ?

คำตอบ: ผู้ที่ซึมซับความบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีปัญญา ผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีปัญญา ลักษณะและนารายณ์กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามากที่สุด ลูกๆ จะกลับมามีปัญญาด้วยเช่นกัน ความบริสุทธิ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งนี้ ดังนั้นพ่อจึงเตือนลูกๆ ว่า: ลูกๆ จงระมัดระวังที่ดวงตาจะไม่หลอกลวงลูก แม้ในขณะที่มองดูโลกเก่านี้ ก็อย่าได้เห็นมัน จงจดจำโลกใหม่แห่งสวรรค์

โอม ชานติ ลูกๆ ที่แสนหวานที่จากหายไปนานเวลานี้ได้พบพานอีกครั้งเข้าใจว่าเวลานี้ลูกเป็นนักเดินทางในโลกเก่านี้เพียงอีกไม่กี่วันเท่านั้น ผู้คนในโลกเชื่อว่าพวกเขายังคงต้องอยู่ที่นั่นเป็นเวลาอีก 40,000 ปี ลูกๆ มีศรัทธา อย่าได้ลืมสิ่งเหล่านี้ ในขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นั่น หัวใจของคุณควรจะพองโต ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่ลูกสามารถมองเห็นได้ด้วยดวงตาทั้งหมดจะต้องถูกทำลาย ดวงวิญญาณเป็นอมตะ ฉันทดวงวิญญาณนี้ได้ใช้ 84 ชาติเกิด ขณะนี้بابามาเพื่อพาเรากลับบ้าน เมื่อโลกเก่าจะถูกทำลาย พ่อมาเพื่อสร้างโลกใหม่ สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกว่าโลกเปลี่ยนจากเก่าเป็นใหม่และใหม่เป็นเก่าอย่างไร เราเคยวนไปรอบวงจรนี้หลายต่อหลายครั้งมาแล้วก่อนหน้านี้ เวลานี้วงจรถูกทำลายลง จะมีเทพจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นในโลกใหม่ จะไม่มีมนุษย์ที่นั่น ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับกรรมของคุณ เมื่อผู้คนสร้างการกระทำที่ผิด สำนักของพวกเขาที่กัฏกรอน เหตุนี้เองพ่อจึงถามว่า: ลูกไม่ได้ทำบาปใดๆ เช่นนั้นในชาติเกิดนี้ใช่ไหม? โลกนี้เป็นอาณาจักรของเราวันที่สกปรกและไม่บริสุทธิ์ โลกนี้เต็มไปด้วยความมืดมิด เวลานี้พ่อกำลังให้มรดกของคุณแก่ลูกๆ ลูกไม่ได้ทำอะไรเลื่อมใสศรัทธาอีกต่อไป มีการล้มลุกคลุกคลานไปในความมืดมิดของหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา เวลานี้ลูกมาที่นี้แล้ว ขณะนี้ลูกมีมือของพ่อ เพราะลูกไม่ได้รับการคำจุนของพ่อ ลูกจึงได้จมอยู่ในแม่น้ำแห่งยาพิษ หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาดำเนินต่อไปเป็นเวลาครึ่งวงจร หลังจากที่คุณได้รับความรู้ที่นี้แล้ว ลูกจะไปสู่โลกใหม่ของยุคทอง นี่คือนยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคล จากที่ไม่บริสุทธิ์และสกปรก ลูกก็กลับมาสวยงามและสะอาด ลูกเปลี่ยนจากหนามเป็นดอกไม้ ใครทำให้ลูกเป็นเช่นนั้น? พ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกจะไม่เรียกพ่อทางร่างว่าเป็นพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ลูกรู้ถึงหน้าที่การงานของบราห์มาและวิษณุด้วยเช่นกัน ดังนั้นลูกควรจะมีคุณสมบัติที่บริสุทธิ์มากเพียงใด! ดินแดนสูงสุด, อาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและดินแดนที่มีตัวตน ทั้งหมดนี้คงอยู่ในยุคบรรจบพบกัน เวลานี้พ่อนั่งที่นี้และอธิบายแก่ลูกๆ ว่า นี่คือการบรรจบกันของโลกเก่าและโลกใหม่ ผู้คนร้องเรียกหา: โปรดมาและทำให้เราที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์! บทบาทของพ่อแสดงในยุคบรรจบพบกันเท่านั้น เนื่องจากท่านคือผู้สร้างและผู้กำกับ ดังนั้นอย่างแน่นอนท่านจะมีกิจกรรมบางอย่าง ลูกทั้งหมดรู้ว่าท่านไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ ท่านไม่ได้มีร่างเป็นของตนเอง คนอื่นเป็นได้ทั้งมนุษย์หรือเทพ ชีพบาบาไม่สามารถเป็นเทพหรือเป็นมนุษย์ได้ ร่างกายนี้ถูกยืมมาใช้เพียงชั่วคราว ท่านจะไม่ถือกำเนิดจากกรรม พ่อเองพูดว่า ลูกๆ พ่อจะสามารถสอนราชา โยคะให้แก่ลูกได้อย่างไร ถ้าพ่อไม่มีร่างกาย? แม้ว่าผู้คนจะพูดว่า ดวงวิญญาณสูงสุดอยู่ในก้อนกรวดและก้อนหิน เวลานี้ลูกๆ เข้าใจแล้วว่าพ่อมาได้อย่างไร ขณะนี้ลูกกำลังเรียนรู้ราชา โยคะ ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถสอนสิ่งนี้ได้ ไม่มีเทพใดสามารถศึกษาราช โยคะ เป็นที่นี้ ในยุคบรรจบพบกันที่สูงส่งที่ลูกจะกลายเป็นเทพด้วยการศึกษาราช โยคะ ลูกๆ ควรมีความสุขอย่างยิ่งที่เวลานี้ลูกกำลังจะเสร็จสิ้นวงจร 84 ชาติเกิด พ่อมาในตอนท้ายของทุกๆ วงจร พ่อเองพูดว่านี่คือชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของผู้นี้ ศรีกฤษณะเป็นเจ้าชายของยุคทอง เขาวนไปรอบวงจรของ 84 ชาติเกิด ชีพบาบาไม่เข้ามาสู่วงจรของ 84 ชาติเกิด ดวงวิญญาณศรีกฤษณะเปลี่ยนจากนาคเกลียดเป็นสวยงาม ไม่มีใครรู้สิ่งเหล่านี้เลย ลูกรู้ถึงสิ่งนี้ตามลำดับกันไปเช่นกัน มายานั้นแข็งแกร่งมาก เธอจะไม่ปล่อยใครไว้ตามลำพัง พ่อมาเพื่อรู้ทุกสิ่ง มายา, จระเข้ก็สามารถกลืนกินผู้ใดก็ได้อย่างสมบูรณ์ พ่อรู้เรื่องนี้ดีมาก อย่างไรก็ตาม อย่าได้คิดว่าพ่อคืออันตรธานิ (ผู้ที่ล่วงรู้ความลับในหัวใจของแต่ละคน) ไม่เลย อย่างไรก็ตามพ่อสามารถเห็นกิจกรรมของทุกคน ชาวาก็มาถึงบาบาเช่นกัน มายากลืนกินลูกทั้งเป็นอย่างสมบูรณ์ มีประเด็นเช่นนั้นอยู่มากมายที่ลูกๆ ไม่เข้าใจ พ่อรู้ทุกสิ่ง ผู้คนคิดว่าดวงวิญญาณสูงสุดรู้ความลับทั้งหมดที่อยู่ภายในทุกคน พ่อพูดว่า พ่อไม่ได้รู้ความลับทั้งหมดที่อยู่ภายในแต่ละคน พ่อรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับลูกจากพฤติกรรมของคุณ พฤติกรรมของบางคนก็สกปรกมาก ดังนั้นพ่อเตือนลูกๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและบอกว่าลูกต้องระมัดระวังเกี่ยวกับมายา อย่างไรก็ตาม แม้พ่อจะอธิบาย สิ่งนั้นก็ไม่ได้นั่งอยู่ในสติปัญญาของบางคน ตัณหาราคะคือศัตรูที่ยิ่งใหญ่

ที่สุด พวกเขาไม่แม้แต่จะตระหนักว่าพวกเขากำลังข้องแวะในกิเลส สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเช่นกัน ดังนั้นบาบาพูดว่า: ถ้าลูกทำผิด ให้บอกบาบาตามความเป็นจริงและอย่าได้ซ่อนเร้นสิ่งนั้น ไม่เช่นนั้นแล้วบาบาจะทวีคูณเป็น 100 เท่า สำนักของลูกจะเฝ้าแต่กัดกร่อนลูกอยู่ข้างใน บาบาจะเฝ้าแต่เติบโตต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งลูกล้มลงอย่างสิ้นเชิง ลูกๆ ต้องคงอยู่อย่างมีสัจจะต่อพ่ออย่างแท้จริง หรือไม่เช่นนั้นลูกจะประสบกับความสูญเสียเป็นอย่างยิ่ง นี่คือโลกของราวัน ทำไมเราควรจดจำโลกของราวัน? เราจะต้องไปสู่โลกใหม่ เมื่อพ่อกำลังสร้างบ้านใหม่ ลูกๆของเขาก็มีความสุขมาก เพราะพวกเขาเข้าใจว่าบ้านใหม่กำลังถูกสร้างสำหรับพวกเขา นี่คือประเด็นที่ไม่มีขีดจำกัด โลกใหม่แห่งสวรรค์กำลังถูกสร้างขึ้นสำหรับเรา เวลาที่เรากำลังจะจากไปสู่โลกใหม่ ตามที่เราจดจำพ่อได้มากเพียงใด เราก็จะกลับมาสวยงามมากเท่านั้น เพราะเราเคยได้รับอิทธิพลของกิเลสต่างๆ เราจึงกลายเป็นหนาม ลูกๆรู้ว่าผู้ที่หยุดมาที่นี่ก็ได้รับอิทธิพลจากมายา พวกเขาไม่ได้อยู่กับพ่ออีกต่อไป แต่กลายเป็นคนทรยศและกลับไปหาศัตรูเก่า มายากลืนผู้คนมากมายในลักษณะนี้ มีมากมายที่ตายไป มีคนที่ดีมากมายที่พูดว่าพวกเขากำลังจะทำสิ่งนี้และสิ่งนั้น พวกเขาพร้อมที่จะมอบชีวิตให้กับยักยัดด้วยกัน วันนั้นพวกเขาก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้ว การรบราของลูกเป็นไปกับมายา ไม่มีใครในโลกรู้ว่าการรบรากับมายาเกิดขึ้นได้อย่างไร คัมภีร์ก็ได้แสดงการรบราระหว่างเทพและปีศาจและสงครามระหว่างพรവാสและพันดาวาสเกิดขึ้นได้อย่างไร ลูกสามารถถามใครก็ตามว่าสองประเด็นนี้ในคัมภีร์นั้นเป็นไปได้อย่างไร เทพไม่มีความรุนแรง พวกเขาอยู่ในยุคทอง พวกเขาจะเข้ามาสู่ยุคเหล็กเพื่อที่จะต่อสู้หรือ? ไม่มีใครเข้าใจว่าพรവാสและพันดาวาสเป็นใคร พวกเขาเพียงแต่อ่านสิ่งที่เขียนไว้ในคัมภีร์และแล้วก็ท่องสวดสิ่งนั้น บาบาได้ศึกษากิตะทั้งหมด เมื่อนั้นได้รับความรู้นี้ มันเริ่มคิดถึงความหมายของสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวกับสงครามที่เขียนไว้ในคัมภีร์กิตะ ศรีกฤษณะไม่ใช่พระเจ้าแห่งกิตะ พ่อได้อยู่ในผู้นี้ และดังนั้นท่านจึงทำให้เราละทิ้งกิตะนั้นไป เวลาที่เรามีแสงสว่างมากมายจากพ่อ เป็นดวงวิญญาณที่ได้รับแสงสว่าง เหตุนี้เองพ่อจึงพูดว่า จงพิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด เมื่อลูกเคยจดจำท่านในความเลื่อมใสศรัทธา ลูกพูดว่า เมื่อท่านมาเราจะอุทิศตนเองต่อท่านอย่างไรก็ตามลูกไม่เข้าใจว่าท่านจะมาอย่างไร หรือลูกจะอุทิศตนเองต่อท่านอย่างไร เวลาที่ลูกๆ เข้าใจว่าเราดวงวิญญาณเป็นเช่นเดียวกับพ่อ แต่การเกิดของพ่อนั้นพิเศษสุดไม่เหมือนใคร ท่านสอนลูกอย่างดีมาก ลูกเองก็พูดว่า ผู้เดียวนั้นคือพ่อเดียวกัน ท่านคือผู้เดียวที่กลายเป็นพ่อของเราทุกวงจร เราทั้งหมดพูดว่า “บาบา,บาบา” และบาบาก็พูดว่า “ลูก ลูก” ในฐานะที่เป็นครูของลูก ท่านสอนราชาโยคะแก่ลูกและทำให้ลูกกลายเป็นนายของโลก ในขณะที่เป็นของพ่อนี้ ลูกต้องรับคำสอนที่ท่านให้ลูกในฐานะครูของลูกด้วยกัน หัวใจของลูกควรจะได้เต็มไปด้วยความสุขในขณะที่ลูกกำลังรับฟังสิ่งนี้ ถ้าใครบางคนกลับมาสกปรกก็ไม่สามารถมีความสุขนั้นได้ แม้ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างหนัก พวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสกุลของเรา มีนามสกุลมากมายสำหรับผู้คน ทุกสิ่งนั้นมีขีดจำกัด ดูซิว่านามสกุลของลูกนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน! บราห์มาผู้เป็นปู่ของปู่ทวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่มีใครรู้จักท่าน พวกเขาพูดว่าชีพบาบาอยู่ในทุกหนแห่งในเวลาเดียวกัน ไม่มีใครแม้แต่จะรู้เกี่ยวกับบราห์มา พวกเขามีภาพของบราห์มา,วิษณุและชางก้า แต่พวกเขาไม่ได้วางบราห์มาไว้ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน พวกเขาไม่รู้ชีวประวัติของบราห์มา บราห์มาจะอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนได้อย่างไร? เขาจะนำลูกมาเลี้ยงดูจากที่นั่นได้อย่างไร? พ่อพูดว่า นี่คือพาหนะของพ่อ พ่อเข้ามาในเขาในชาติเกิดสุดท้ายของหลายต่อหลายชาติเกิดของเขา เวลาที่คือยุคบรรจบพบกันที่เป็นสิริมงคลซึ่งบทตอนของกิตะได้เกิดขึ้น ประเด็นหลักในสิ่งนี้คือความบริสุทธิ์ ไม่มีใครรู้วิธีที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ ผู้รู้และผู้เคร่งศาสนา ฯลฯ ไม่เคยพูดกับลูกว่า จงลิ้มร่างกายของลูกและความสัมพันธ์ทางร่างกายทั้งหมดของลูกและให้จดจำฉันผู้เป็นพ่อท่านนั้น ดังนั้นการกระทำที่เป็นบาปทั้งหมดที่ลูกทำมาเพราะมายาก็จะถูกเผาไป พวกเขาไม่รู้จักพ่อ พ่อพูดไว้ในกิตะ: พ่อมาเพื่อยกระดับผู้รู้เหล่านี้ ฯลฯ พ่ออธิบาย: นี่คือชาติเกิดสุดท้ายของดวงวิญญาณทั้งหมดที่ได้เล่นบทบาทของพวกเราตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของวงจรจนถึงปัจจุบันนี้ นี่เป็นชาติเกิดสุดท้ายของผู้นี้เช่นกัน ผู้นี้ได้กลายเป็นบราห์มาอีกครั้ง ในวัยเด็กของเขา เขาเป็นเพียงเด็กชาวบ้าน เขาได้จบสิ้น 84 ชาติเกิดของเขาแล้ว จากตอนแรกจนถึงตอนสุดท้าย เวลาที่ลือคในสติปัญญาของลูกๆได้ถูกเปิดออกแล้วลูกก็กลับมาฉลาด ก่อนหน้านั้นลูกสิ้นคิด! ลักษณะและนารายณ์นั้นรู้คิด ดวงวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์เรียกว่าไม่รู้คิด ประเด็นหลักคือความบริสุทธิ์ ลูกเขียนว่า: มายาทำให้เราล้มลง ดวงตาของเรากลายเป็นอาชญากร พ่อเตือนลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่า ท่านพูดว่า ลูกๆ อย่าพ่ายแพ้ต่อมายา เวลาที่ลูกต้องกลับบ้าน พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อ โลกเก่านี้จะถูกทำลาย เรากำลังจะกลับมาบริสุทธิ์และดังนั้นเราต้องการโลกที่บริสุทธิ์เช่นกัน ลูกๆ ต้องกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ พ่อจะไม่มีโยคะ บาบาไม่ได้กลับมาไม่บริสุทธิ์ที่ท่านจะต้องมีโยคะ บาบาพูดว่า พ่ออยู่ที่นั่นเพื่อรับใช้ลูก ลูกเคยเรียกหาพ่อให้มาและชำระลูกผู้ที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ เป็นเพราะลูกเรียกหาพ่อให้มา พ่อถึงได้มา พ่อแสดงหนทางที่ง่ายดายมากที่สุดที่จะทำตาม: เพียงแค่อยู่นใน “มานมานะบาฟ” เหล่านี้คือคำพูดของพระเจ้า เพราะพวกเขากล่าวถึงชื่อของศรีกฤษณะ ทุกคนจึงลิ้มพ่อ พ่อคืออันดับแรก ศรีกฤษณะคืออันดับที่สอง บาบาือนายของอาณาเขตสูงสุด ในขณะที่กฤษณะคือนายแห่งสวรรค์ ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน ในบรรดาทุกคน กฤษณะคืออันดับหนึ่ง ทุกคนรักเขา คนอื่นๆทั้งหมดก็ทำตามเขา ไม่ใช่ทุกคน

สามารถไปสวรรค์ได้ ดังนั้นลูกๆที่ สุดแสนหวาน,ความสุขของลูกควรจะลึกล้ำมากจนแทรกซึมเข้าไปในกระดูก ลูกหลายคน
คนที่มาหาบาบา ก็ไม่สามารถอยู่อย่างบริสุทธิ์ได้ เมื่อบาบาถามพวกเขาว่า: “เมื่อลูกต้องแะในบาปทำไมลูกถึงมาหาบา
บา?” พวกเขาตอบว่า “ฉันจะทำอะไรได้? ฉันไม่สามารถอยู่ห่างได้ ถ้าฉันมาที่นี้บางทีลูกศรอาจยิงตรงเป้า จะมีใคร
นอกจากพ่อที่จะให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ฉัน? ดังนั้นฉันจึงมาและนั่งที่นี้ มายามีพลังมาก ฉันก็มี
ศรัทธาว่าบาบาจะเปลี่ยนฉันจากไม่บริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์และสวยงาม แต่ฉันจะทำอย่างไรได้? ด้วยการพูดสัจจะบางที่ฉัน
อาจจะดีขึ้นมาได้ ฉันมีศรัทธาว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยท่าน” บาบารู้สึกเมตตาต่อลูกเช่นนั้น มันจะเกิดขึ้นเช่นนี้
อีกครั้ง ไม่มีอะไรใหม่! บาบาก็ให้ศรัทธากับลูกทั้งหมดทุกวัน แต่มีเพียงไม่กี่คนที่นำไปปฏิบัติ บาบาก็ทำอะไรได้เกี่ยวกับสิ่ง
นี้? บาบาคงพูดว่าอาจจะเป็นบทบาทของพวกเขาที่เป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ทุกคนสามารถกลายเป็นราชาหรือราชินี อาณาจักรถูก
ก่อตั้งขึ้นและความหลากหลายก็เป็นที่ต้องการในอาณาจักร อย่างไรก็ตาม บาบาคงพูดว่า ลูกๆ อย่าได้ปล่อยความกล้าหาญ
ของลูกไป ลูกสามารถทำความก้าวหน้าที่ อัจจะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่
พ่อ บัพพาดา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเองของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. คงอยู่อย่างมีสัจจะกับพ่อเสมอ ถ้าลูกทำความผิดใดในขณะนี้ อย่าได้ซ่อนความผิดนั้น ดูแลดวงตาของลูกที่จะไม่มีวัน
เป็นอาชญากร
2. มีความซาบซึ้งที่บริสุทธิ์เสมอว่าพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดกำลังเปลี่ยนลูกจากไม่บริสุทธิ์และสกปรกไปสู่ความสวยงาม จาก
หนามเป็นดอกไม้ เวลานี้ลูกกำลังจับมือของพ่อและด้วยการคำจูนนี้ ลูกจะก้าวข้ามแม่น้ำแห่งยาพิษ

พร: ขอให้ลูกเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงตนเองและเปลี่ยนความคิดและสันสการ์ของลูกจากลบให้เป็นบวกใน
หนึ่งวินาทีด้วยเบรคอันทรงพลัง
เมื่อลูกมีความคิดที่เป็นลบ นั่นคือ ความคิดที่ไร้ประโยชน์ ความเร็วของความคิดเหล่านั้นเร็วมาก ลูกต้อง
ฝึกฝนการใช้เบรคที่ทรงพลังด้วยความรวดเร็วกับความคิดเหล่านั้นและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะ
ขึ้นไปบนภูเขา จะต้องมีการตรวจสอบเบรคของลูกก่อน เพื่อที่จะทำให้สภาพของลูกสูงส่ง จงเพิ่มการ
ฝึกฝนการใช้เบรคกับความคิดของลูกในหนึ่งวินาที เมื่อลูกเปลี่ยนความคิดและสันสการ์ของลูกจากลบเป็น
บวกในหนึ่งวินาที งานของการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองของลูกจะเสร็จสมบูรณ์

คติพจน์: ผู้ที่ใช้พลังที่สูงส่งของการเปลี่ยนแปลงตนเองและผู้อื่นคือคาร์มาโยคีที่แท้จริง

***** โอม ขานติ *****